
sþ. 93. Fyrirspurn [89. mál]
til menntamálaráðherra um félagsheimilasjóð og menningarsjóð félagsheimila.

Frá Skúla Alexanderssyni og Inga Birni Albertssyni.

1. Hvernig verður skemmtanaskattinum. sem hingað til hefur borið uppi félagsheimila-
sjóð, ráðstafað? Hversu hár var hann á síðasta ári?

2. Hver verður ógreidd hlutdeild félagsheimilasjóðs í byggingu félagsheimila um næstu
áramót? Hver eru þau félagsheimili?

3. Hve mikið hafa tekjur af skemmtanaskatti til félagsheimilasjóðs verið skertar á
4. Hver verður framtíð menningarsjóðs félagsheimila sem hingað til hefur fengið 10% af
tekj um félagsheimilas jóðs?

5. Hverjar hefðu tekjur menningarsjóðs félagsheimila orðið ef full skil hefðu verið gerð á
skemmtanaskatti til félagsheimilasjóðs 1981-1987 og hverjar voru þær í raun á sama
tímabili?

Skriflegt svar óskast.


